
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๔ 
ครั้งที ่ ๑๘  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๙  ธนัวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๔  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคภูมิใจไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ   
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศกัดิ์  
เทพสุทิน)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้า
ส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
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เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างภาครฐั  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  
ปีที ่ ๔  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที ่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคญั  จึงได้มีหนังสอื
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๒  
มกราคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทนหรือเบี้ยหวัด
เสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัยสงฆ์  ในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ถาม  นายกรัฐมนตร ี  

๔. กระทู้ถาม  ของ  ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังท้องถิ่นไท  เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบิน
และเร่งการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้าง
ทางเลี่ยงเมือง  จังหวัดเลย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๓ – ๕  รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้งสามกระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๖ – ๑๑.๑๔  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 
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๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคพลังประชารัฐ  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ 

๑) เรื่อง  การย้ายเรือนจ าอ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน)  เป็นผู้ตอบ   

๒) เรื่อง  การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เนื่องจาก
รัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนีไ้ปตอบในการประชมุ
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ 

 ๑) เรื่อง  ขอให้มีการก่อสร้างถนนรอบเมืองอ าเภอกันทรลักษ์  
เพื่อเชื่อมถนนหมายเลข  ๒๒๑  ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษผ่านอ าเภอกันทรลักษ์   
ถึงเชิงบันไดเขาพระวิหาร  ถนนสาย  ๒๐๘๕  จากอ าเภอกันทรารมย์ถึงอ าเภอกันทรลักษ์   
ถนนทางหลวงชนบทจากต าบลกุดเสลา  ถึงเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์และทางหลวง
ชนบทจากอ าเภอขุนหาญถึงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   

 ๒) เรื่อง  การสร้างสะพานลอยหรืออุโมงค์ทางลอดบริเวณหน้าโรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยา  ข้ามทางหลวงหมายเลข  ๒๒๑  สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑)  และ  ๒)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดี
ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายวรภพ  วิริยะโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  มาตรการการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ 
ขนส่ง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐  
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การด าเนินการจัดการ
บ าบัดน้ าเสียในพื้นที่เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน  
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  
มกราคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษา
ที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ระเบียบวาระ
ที่  ๓  รับรองรายงานการประชุม  และระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ   
ดังน้ี   

๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  คือ  นายวันชัย  เจริญนนทสิทธิ์  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดนนทบุรี  พรรคเพื่อไทย  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕   

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เรื่อง  
ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  ๒  คน  คือ   

 ๑) นายยอดยิ่ง  แสนยากุล  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  ล าดับที่  ๑๒  พรรคพลังท้องถิ่นไท  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แทน  นายชัชวาลล์  คงอุดม 
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๒) นายสิทธิพงศ์  วงศ์เลิศศักดิ์  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  ล าดับที่  ๑๖  พรรคพลังท้องถิ่นไท  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แทน  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ 

ที่ประชุมรับทราบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน า  นายยอดยิ่ง  
แสนยากุล  และนายสิทธิพงศ์  วงศ์เลิศศักดิ์  ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  
ตามมาตรา  ๑๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๓๘  คน 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ านวน  ๓  ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  ๒๗  วันพุธที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
ครั้งที่  ๒๘  วันพฤหัสบดีที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
ครั้งที่  ๒๙  เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๓  ครั้งดังกล่าว 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ 

๑. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ขอขยายเวลาการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  
(เรื่องร้องเรียนที่  ๓๐)  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๖   
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๗) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ  ขยายเวลาพิจารณา  
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๘) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย   
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๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสาคร  เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายอันวาร์  สาและ   

๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิจัยและนวัตกรรม  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นาวาตรี สุธรรม  ระหงษ์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน   

๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ  และนายณัฐชา   
บุญไชยอินสวัสดิ ์ เป็นกรรมาธิการ  แทน  นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์  และนายเอกภพ  
เพียรพิเศษ   

๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายรองรักษ์  บุญศิริ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายกฤษณ์  แก้วอยู่   

๗. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ  กิจการ
ชายแดนไทย  ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๓  ต าแหน่ง  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์  นายมานพ  คีรีภูวดล  
และนางมัลลิกา บุญมีตระกูล  มหาสุข  เป็นกรรมาธิการ  แทน  นายอัฏฐพล  โพธิพิพธิ  
นายพีรเดช  ค าสมุทร  และนายสาคร  เกี่ยวข้อง   

๘. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธกิารการคมนาคม  แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายคารม  พลพรกลาง   
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๙ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค   
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์   

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ   
ดังน้ี   

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันจันทร์ที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ  
ประจ าปี  ๒๕๖๒  และประจ าป ี ๒๕๖๓   

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายรักษ์  วรกิจโภคาทร  กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย  นายเบญจรงค์  สุวรรณคีรี  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อ 
การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  นางมีนา  ภัทรนาวิก  และนายณัฐสิทธิ   
เธียรประสิทธิ์  ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยตอบช้ีแจง 

๓. ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  ฉบับที่  ๓  พ.ศ.  .... 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  

นายประทีป  ธนกิจเจริญ  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  
พุทธาศรี  และนายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
นางสาวทิพิชา  โปษยานนท์  และนางสาวนภินทร  ศิริไทย  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑    



-  ๘  - 
 

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ขอถอน
ร่างธรรมนูญฯ  ดังกล่าวเพื่อน าไปปรับปรุง  ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้ถอนได้  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๖๑   

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. รายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  การศึกษาปรับปรุง  แก้ไข  กฎหมาย 
ด้านความมั่นคง  ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ  กิจการชายแดนไทย   
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
พลโท พงศกร  รอดชมภู  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  และนายจ านงค์  ไชยมงคล   
ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  
วรรคสอง 

เมื่อรองประธานคณะกรรมาธิการ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  และที่ปรึกษา
ประจ าคณะอนุกรรมาธิการได้เสนอรายงาน  โดยมีรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  คนที่หนึง่  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  สมาชิกฯ  อภิปราย  รองประธานคณะกรรมาธิการ  ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมาธิการ  และที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการตอบชี้แจง  ที่ประชุม 
ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  การคมนาคมขนส่งทางน้ า   
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 

๓. รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด  แนวทางการจัดตั้งศูนย์บ าบัด
ยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๓) 
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เมื่อประธานคณะกรรมาธิการ  โฆษกคณะกรรมาธิการ  และที่ปรึกษา 
คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน  สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานคณะกรรมาธิการ  
โฆษกคณะกรรมาธิการ  และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๖  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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